



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 23 ฉบับที่: 8272

Col.Inch: 29.78 Ad Value: 25,313

ภาพข่าว: ร่วมมือ

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 75,939

คลิป: ชาว-ดำ



**ร่วมมือ** ● นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่ม KTIS ลงนามในวันทีกลงข้อตกลงความร่วมมือกับนางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และกิจการอื่นๆ โดยมีทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบบุญการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายอภิชาติ นุชประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11243

หน้า: 24(ล่างขวา)

Col.Inch: 35.67 Ad Value: 51,721.50 PRValue (x3): 155,164.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มธ.โชว์แอปเปลี่ยน'ก้าวเดิน'เป็นรางวัล

## มธ.โชว์แอปเปลี่ยน'ก้าวเดิน'เป็นรางวัล

**กรุงเทพธุรกิจ ● ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกับ** แบนก์กรุงเทพ สนับสนุนนักศึกษาก้าวสู่สตาร์ทอัพเปิดตัว "เช็กพอยท์" แอปพลิเคชันเปลี่ยนก้าวเดินให้มีมูลค่า สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ตอบโจทย์ทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการสตาร์ทอัพสำหรับนักศึกษาเพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์ในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมระดมไอเดียเชิงธุรกิจ "Hackathon ปีที่ 1" ที่มธ.ชนะเลิศจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางธนาคารฯ สำหรับพัฒนาโซลูชันต้นแบบและการนำมาประยุกต์ใช้จริง

ทีม CHECKPOINT ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอโซลูชันใหม่คือ แอปพลิเคชัน checkpoint ที่จะช่วยสะสมก้าวเดินให้มีค่าเปรียบเสมือนค่าเงิน 1,000 ก้าว มีค่าเท่ากับ 1 บาทที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือโปรโมชั่นกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้ง่ายและฟรีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

และยังสามารถนำก้าวเดินที่สะสมได้ไปร่วมบริจาคกับโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อร่วมแบ่งปันให้กับคนในสังคมได้ด้วย โครงการนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่า "อะไรเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของคนไทย" และค้นจนพบคำตอบว่า อุปสรรคสำคัญก็คือ "การขาดแรงจูงใจ" โดยเฉพาะในขั้นเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่า การออกกำลังกายจะต้องไปฟิตเนสหรือไปเล่นกีฬาเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงคนเรามีกิจกรรมที่ช่วยขยับร่างกายได้ง่ายๆ อยู่แล้ว คือ การเดิน ที่มันงานจึงหาวิธีที่ช่วยกันเปลี่ยนให้การก้าวเดินในชีวิตประจำวันให้เดินได้มากขึ้น

แอปฯ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วเมื่อ มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น ร้านค้าและผู้จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อร่วมกันนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้แอปฯ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ฝ่ายการนักศึกษาได้ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา มธ. ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) รุ่นใหม่ทั้งในระดับการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม

การจัดตั้งธุรกิจจริงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม Hackathon โดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ

นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษายังมีแอปฯ Mind Mood และ Garoo ที่เป็นอีกหนึ่งโซลูชันด้านการประเมินปัญหาด้านจิตใจเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และการจัดการปัญหาด้านจิตใจเบื้องต้นตลอดจนการขอรับคำปรึกษาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ด้านนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพิ่มขึ้น รวมถึงในกลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ แต่อาจจะยังขาดโอกาส ประสบการณ์และงบประมาณ ซึ่งธนาคารสามารถช่วยเติมเต็มได้

ตลอดจนมีบุคลากรมืออาชีพที่จะช่วยให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ธนาคารได้มีส่วนร่วมผลักดันโซลูชันที่ดีให้เกิดขึ้น และออกมาสร้างสรรคประโยชน์ในสังคมได้จริงกับทุกเพศทุกวัย



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10446

หน้า: 19(ล่าง)

Col.Inch: 35.03 Ad Value: 38,533

PRValue (x3): 115,599

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มธ.ยึด'มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน'

## มธ.ยึด'มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน' มอบรางวัลเกียรติยศ-โอกาสก่อตั้งครบ85ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า จากนั้นมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต่างๆ โดยศาสตราจารย์พิเศษบรรณิณี เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับรางวัลเกียรติยศในปี นี้ ประกอบด้วย เข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 ได้แก่ ดร.เดช บุญนาค อดีต รมว.ต่างประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 32 ท่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ ดร.จางูรธรรม เสงตระกูล เลขานุการ คณะกรรมการกฤษฎีกา, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการ ก.พ.ร., นางพรรณิภา โสคติพันธุ์ ผอ.สงขลาฟอรั่ม, ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904, นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤษหมาย เอสซีจี, นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้, นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์, นายภัทรธรรม เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี

ส่วนรางวัลโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย อาทิ นางทิวา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขานุการสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและรางวัลเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนตามปรัชญาของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักเสรีภาพในการศึกษา”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลายและขยายพื้นที่ความรู้สู่ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทลุง มีนักศึกษากว่า 3.5 หมื่นคน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต



### ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS ผนึกความร่วมมือธรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 4, 2019 11:50



กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--ไอบูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

นายปริษา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS (ที่ส่งจากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ภาคินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ส่งจากซ้าย) เพื่อความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการบริหารการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและกิจการอื่นๆ โดยมี ศ.ดร.พญ.ศิริวรรณ สืบบุญการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ซ้ายสุด) และนายอภิชาติ บุขประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด (ขวาสุด) เข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิบลูกยา ชั้น 4 อาคารสิบลูกยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์